

ต๊อด-ปิติ เผยฉลองวิวาห์ นุ่น -วรนุช 19 พ.ค. ปีหน้า

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ย. 2552

ต๊อด เผยฉลองวิวาห์ นุ่น 19 พ.ค. ปีหน้า





ขอบวชก่อนเบียด"ต๊อด"ลั่นอุ้ม"นุ่น"เข้าหอ 19พ.ค.

"ต๊อด-ปิติ" เผยเตรียมเข้าอุปสมบท 9 พฤศจิกายน ที่วัดสระเกศ ก่อนจู๋มือ "นุ่น-วรนุช" วิวาห์วันที่ 19 พ.ค. 53 อุบสถานที่ บุกขอเป็นเซอร์ไพรส์ คาดมีแขกร่วมงานกว่า 3,000 คน แยมลีนสอดค้อนแม่เป็นคนเตรียมให้

อุบทั้งฤกษ์แต่ง ฤกษ์บวช ปล่อยให้ลั่นกันอยู่นานในที่สุด "หนุ่มต๊อด" ปิติ ภิรมย์ภักดี ก็ได้จังหวะประกาศข่าวดีให้ทราบซึกที โดยไฮโซหนุ่มได้เผยถึงข่าวมงคลกับคู่สือข่าวในงาน "HP Envy Beyond Expectation Party ที่ทางสรรพสินค้า ZEN" ว่า ขณะนี้ตนเองได้ฤกษ์บวชและฤกษ์งานวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"งานบวชเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่วัดสระเกศครับ ตอนนี้นำกำลังเตรียมพื้นที่ให้กับนักข่าว มีนักข่าวติดต้อมาที่บริษัทเยอะจริง ๆ แล้วมันเป็นพิธีทางศาสนา แต่ก็พยายามอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน จะได้ไม่ผิดพลาด และพระอาจารย์ของผมจะได้ไม่ปวดหัวกับการถ่ายรูป ช่วงนี้ผมอยู่ช่วงกำลังทองบทสวดอยู่ ก็ยากเหมือนกันครับ มันเป็นภาษาบาลี ส่วนระยะเวลาบวชยังไม่มีการลั่นสิ่กครับ แต่คงอยู่ประมาณ 14-15 วัน บวชที่วัดสระเกศ 4-5 วัน ก่อนไปหาที่จำวัดอีก 2 อาทิตย์ ส่วนคนถือหมอนไว้ไปดูวันนั้นดีกว่า จะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ หมอนผมอาจจะยาว อาจจะตองถือหลายคนก็ได้" (ยิ้ม)

หลังจากได้ทราบเรื่องงานบวชไปแล้ว หนุ่มต๊อดก็ได้เผยถึงความคืบหน้าเรื่องงานวิวาห์ต่อว่า...

"เรื่องความคืบหน้างานแต่งก็รอการ์ดเชิญดีกว่า มีจองสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับ โดยงานจะมี 2 วัน คือวันหมั้น งานพิธี และงานเลี้ยงอีกหนึ่ง วันงานเลี้ยงวันที่ 19 พฤษภาคม ครับ แต่งที่กรุงเทพฯ เตรียมเรื่องสถานที่แล้ว อย่างอื่นยังไม่ได้เตรียม คือสถานที่แต่งมีเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ดูว่าตกแต่งเพิ่มเติมยังไงบ้าง ผมกับนุ่นก็คงช่วย ๆ กัน เพราะเรา 2 คนก็ชอบอะไรสบาย ๆ เหมือน ๆ กัน ส่วนฤกษ์จดทะเบียนคงใกล้ ๆ กัน น่าจะห่างจากงานแต่ง 7-8 วัน แต่ตอนนี้ขอเน้นไปที่เรื่องงานบวชก่อนครับ"

สำหรับเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้น ไฮโซหนุ่มเผยว่ามีคนรับหน้าที่นี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเพื่อนนอกวงการ โดยจะคอยช่วยกันต้อนรับแขกผู้ใหญ่และแขกอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะมีจำนวนมากถึง 3,000 คนเลยทีเดียว

"เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีหน้าที่ต้อนรับแขก จะเป็นใคร ก็คงจะเป็นคนนอกวงการ เพราะมีเพื่อนในวงการไม่กี่คน ก็เป็นเพื่อนนอกวงการที่สนิทกัน งานนี้ต้องช่วยกัน เพราะงานนี้แขกผู้ใหญ่จะเยอะ ผมก็คงไม่มีเวลาไปต้อนรับแขกผู้ใหญ่ และแขกที่เชิญก็คงน่าจะประมาณ 3,000 คน เพราะเท่าที่เช็ค ๆ ไปก็มากกว่าพันแล้ว (แขก 3,000 คน สถานที่คงต้องระดับอิมแพค เมืองทอง) คงไกล ๆ แถวนั้นละครับ"

ส่วนเรื่องสินสอดทองหมั้นนั้น "ต๊อด-บิ๊" ขอไม่เผยจำนวนที่ชัดเจน บอกแต่เพียงว่า
"ได้เตรียมไว้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ทางคุณแม่ก็ยังเปรยไว้ด้วยว่าเรื่องสินสอดนั้นไม่สำคัญ ขอเพียงให้อยู่กันนาน ๆ แล้วคุณแม่จะเตรียมไว้ให้เอง" หนุ่มต๊อด กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

